

MỘT SỐ CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VỪA QUA

Thay mặt 41 học viên lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ quản lý cấp đội, tổ của công ty cao su Eah'leo, tôi xin có ý kiến với Quý Thầy cô trực tiếp giảng dạy lớp học như sau:

Quý Thầy cô đã không quản đường xá xa xôi, công việc bận rộn, cố gắng đến và giảng dạy cho học viên chúng tôi.

Qua công tác giảng dạy, Thầy cô đã mang hết nhiệt tình để truyền thụ kiến thức cho các học viên. Trong giảng dạy và sinh hoạt, Thầy cô rất hòa đồng, cởi mở với học viên, giảng dạy rất chuyên tâm.

Hiện nay thời gian học tập, tiếp xúc trao đổi cùng nhau thật là ngắn ngủi, nay lại phải tạm thời chia tay với Quý Thầy cô, thật lòng các học viên rất muốn nói, tâm sự nhiều với Thầy cô nhưng không thổ lộ được hết lòng mình...

Cuối cùng xin kính chúc Quý Thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc. Thông qua Thầy cô, xin gửi lời chúc các Thầy cô và Ban giám hiệu Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II mạnh khỏe. Rất mong được gặp lại Thầy cô trong thời gian đến ở các lớp học tiếp theo.

Xin kính chào và tạm biệt Thầy cô. Xin hứa với Thầy cô, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức được học vào trong nhiệm vụ công tác được tốt.

Eah'leo, ngày 22/3/2006
Y Hiền Niêk Đăm

Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Việt Nam, phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II, Công ty Cao su Chư Sê đã mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp ở cấp đội, tổ từ ngày 18/3/2006 đến ngày 23/3/2006, thay mặt cho toàn thể học viên của lớp, tôi xin có một số cảm nghĩ

1. Về giảng viên:

- Tài liệu soạn thảo để học viên tham khảo khá chu đáo và đầy đủ, trình bày thông suốt theo sự nhận thức của học viên, phù hợp với ngành, nghề.

- Dụng cụ học tập tối ưu, đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập và giảng dạy.

- Địa điểm học tập tốt, yên tĩnh, phòng học đạt tiêu chuẩn giảng dạy.

- Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng, kỹ năng sư phạm tốt, vì vậy, truyền tải kiến thức dễ hiểu, giúp các học viên tiếp thu tốt, nắm chắc bài học.

- Mặc dù thời gian ngắn nhưng giảng viên đã tóm tắt được nội dung bài giảng để học viên biết được các kỹ năng người quản lý phải có.

- Tình cảm Thầy trò gần gũi, thân mật, mỗi giảng viên đều có phong cách riêng nhưng rất dễ hòa đồng. Tình cảm của Thầy cô là động lực thúc đẩy để học viên tiếp thu bài giảng.

2. Về học viên:

- Biết tôn trọng tình cảm Thầy trò, “tôn sự trọng đạo”, sôi nổi, đoàn kết và chan hòa, tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trong giờ học chú ý lắng nghe, tập trung suy nghĩ để xây dựng bài. Xác định được trách nhiệm của bản thân tiếp thu bài để phục vụ cho công việc của mình, nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị cho hành trang của bản thân để bước vào vòng xoáy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Do hoàn cảnh lịch sử để lại, Công ty Cao su Chư Sê khi thành lập cũng nhờ Ban chỉ huy quân sự huyện Chư Sê mà thành công đến hôm nay, là đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Lớp học hôm nay cũng là lớp đào tạo cán bộ

VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN (Tiếp theo trang 50)

hành hợp tác xã và trang trại"... Hàng năm nhà trường được Bộ NN và PTNT giao cho nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, trong số các đề tài của năm 2004 và 2005 có 4 đề tài do giảng viên là đoàn viên làm chủ nhiệm. Việc học tập nâng cao trình độ của đoàn viên trong những năm qua đã được nhà trường quan tâm và tạo mọi điều kiện, trong tổng số 17 đoàn viên, có 4 đoàn viên là thạc sỹ, 7 đoàn viên đang tiếp tục học và làm luận văn cao học.

Với tinh thần đoàn kết và trí tuệ, những đoàn viên, thanh niên trường Cán bộ QLNN và PTNT II hãy cùng ra sức tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động phát huy vai trò xung kích của tuổi

cấp đội, tổ nhờ hội trường của Huyện đội. Tôi nghĩ rằng đây cũng là tiền đề để Công ty cao su Chư Sê sẽ có đội ngũ cán bộ đội, tổ nắm vững kiến thức, kỹ năng, trình độ khoa học kỹ thuật để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp lại công ơn mà Quý Thầy cô đã đem hết khả năng của mình truyền thụ cho các học viên.

Hôm nay, ngày 23/3/2006, bế giảng lớp học, tôi thay mặt cho toàn thể học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ cấp đội, tổ xin gửi tới Quý Thầy cô và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt để đui dắt các thế hệ học viên trưởng thành cho đất nước.

Chư Sê, ngày 23/3/2006
Nguyễn Trọng Bằng

trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nói riêng và CNH, HĐH đất nước nói chung. Đoàn thanh niên phải luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan, đơn vị. Bản thân mỗi đoàn viên tự ý thức được việc phải luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao. Các đoàn viên là giảng viên luôn cập nhật những phương pháp giảng dạy tiên tiến, tham gia nghiên cứu khoa học và tham gia viết bài trên Nội san của Trường. Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực mỗi đoàn viên phải tự khẳng định mình và luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

